

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร ในการเสวนา เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการเสวนา เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่ ปตท. ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เป็นวิทยากรในการเสวนาร่วมกับ ดร.เสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการสิทธิระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และนายนาตา ไชยจิตต์ ผู้แทนของ Miss Emilie Pradichit ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ มูลนิธิมานุษยะ (Manushya Foundation)

**๒. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ เทคนิค และขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกรณีศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง กรรมการปกครองได้จัดทำโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำอำเภอ ในเขตภาคเหนือ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ เทคนิค และขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกรณีศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

**๓. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และตามหลักนิติธรรม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และตามหลักนิติธรรม เมื่อวันที่ ๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ นายบรรจง นะแส และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

**๔. นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นวิทยากร เรื่อง การส่งเสริมการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาสู่การปฏิบัติ : การริเริ่มโดยรัฐและองค์กรอิสระ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิและองค์กรเครือข่ายมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เรื่อง การส่งเสริมการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาสู่การปฏิบัติ : การริเริ่มโดยรัฐ และองค์กรอิสระ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไอบิสกรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์

**๕. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔๒๒ หน่วยงาน รวมทั้งองค์กรอิสระ จำนวน ๕ องค์กร ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้คะแนนรวม ๘๓.๙๔ เป็นอันดับ ๒ จากจำนวนองค์กรอิสระจำนวน ๕ องค์กร

**๖. การรับฟังความคิดเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... ของคณะรัฐมนตรีซึ่งได้พิจารณาให้ความเห็นร่างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากคณะรัฐมนตรีได้ขอขยายระยะเวลา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี รวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมกับผลการพิจารณาความเห็นของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อไป

**๗. ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมงานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร” ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยขอเชิญ กสม. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร” ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประกาศผลรางวัล

“อรรธนารีศวร” ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงาน เครือข่ายพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

#### ๘. ขอเชิญร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมเสวนา “รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : ๑๐ ปีที่จากไป”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง สมัชชาคนจนขอเชิญคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมเสวนา “รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : ๑๐ ปีที่ จากไป” ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ สวนประวัติศาสตร์ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งได้เชิญกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทนองค์กร ร่วมกล่าวแสดงความรำลึก ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๐๐ น. และ ขอรับการสนับสนุนบูรณิทรศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งเอกสารและสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทนองค์กร และร่วมกล่าว แสดงความรำลึกในงานกิจกรรมเสวนา “รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : ๑๐ ปีที่จากไป”

๒. เห็นชอบให้สนับสนุนบูรณิทรศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งเอกสารและ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมเสวนาฯ ดังกล่าว

#### ๙. การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ และการ มอบหมายกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาตาม (ร่าง) คำสั่งฯ ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา

๒. เห็นชอบองค์ประกอบ และหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและ ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ และมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนัก ส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๑๐. การจัดทำเนื้อหาสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง การจัดทำเนื้อหาสรุปสถานการณ์สิทธิ มนุษยชนในปี ๒๕๖๐ สำหรับจัดทำวิทัศน์เพื่อฉายในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจำแนกเป็นสถานการณ์ออกเป็น ๕ ส่วนหลัก จำนวน ๑๙ ประเด็น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักวิจัยและวิชาการ ดำเนินการตาม ความเห็นที่ประชุมต่อไป

#### ๑๑. กำหนดการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่อง กำหนดจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ ซึ่งงานดังกล่าวจะมีการมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ประธาน กสม. และ กสม. ทุกท่าน เป็นผู้มอบรางวัล โดยให้ ประธาน กสม. พิจารณาประกอบความเห็นของผู้จัดเตรียมงาน (Organizer)

